

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY TRẦN ĐỨC THẮNG TẠI KỶ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVII

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các vị khách quý Trung ương,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Đặc biệt, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tân Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh với sự đồng thuận rất cao là 100% số đại biểu HĐND tỉnh có mặt.

Đề nghị kỳ họp dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đồng chí!

Kính thưa Kỳ họp!

Cách đây hơn 20 ngày, ngày 9.5, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, tôi đã phát biểu về những quan điểm chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với một số nội dung được HĐND tỉnh thảo luận, thông qua. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tính tháng theo cơ học là 4 tháng, từ tháng 3 tới tháng 6.2023, HĐND tỉnh đã liên tục tổ chức 3 kỳ họp và dự kiến nếu Kỳ họp thứ 15 thông qua tất cả các nghị quyết mà UBND vừa trình thì với 3 kỳ họp chuyên đề liên tục trong 4 tháng, chúng ta đã thông qua tới 27 nghị quyết về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có những nội dung là những quyết sách rất quan

trọng để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn để tiếp tục thực hiện việc lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy cũng như của UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế ngay trong năm 2023, đồng thời có những nội dung thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm rất cao của Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã luôn sát cánh, đồng hành cùng UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử cấp tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 15, Kỳ họp chuyên đề lần này đã thực hiện nhiều nội dung về công tác nhân sự trong đó có nội dung bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của tỉnh. Kết quả tốt đẹp hôm nay chính là lòng tin, sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh gửi gắm tới đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí sẽ tiếp tục cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh kế thừa truyền thống đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm vốn có của HĐND, tiếp tục phát huy, lan tỏa khát vọng phát triển, vượt mọi khó khăn, tăng cường mở rộng quan hệ với các đối tác, các bộ ngành, Trung ương và các tỉnh bạn để tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022, công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các dự án đầu tư công, các dự án tạo nguồn giao cấp huyện làm chủ đầu tư...

Ngày 1.6.2023 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để tiếp tục nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng như vừa trình bày. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao và đề nghị HĐND tỉnh thảo luận, thông qua tại Kỳ họp lần thứ 15 này. Đây là những quyết sách rất quan trọng, rất mong các đại biểu xem xét và quyết định.

Theo báo cáo của Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh, tại hội nghị liên tịch ngày 30.5 vừa qua đã quyết định tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm vào ngày 12 và 13.7.2023. Thời gian từ nay đến đó không còn nhiều, song khối lượng công việc chuẩn bị còn rất nhiều. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục khẩn trương rà soát, chuẩn bị các nội dung, chương trình, dự án đảm bảo tính kế hoạch, trình tự, thủ tục trình HĐND theo thẩm quyền để không bị động và đảm bảo tiến độ theo quy định.

Tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, đảm bảo công việc thông suốt. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Cần triển khai quyết liệt, khẩn trương thì càng phải giám sát từ sớm để tránh sai sót đồng thời kịp thời chấn chỉnh ngay từ đầu, đảm bảo việc triển khai đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và đem lại hiệu quả cao cho tỉnh.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng đồng chí tân Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí tân Ủy viên UBND tỉnh cùng toàn thể các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý, cử tri và nhân dân trong tỉnh có nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.